

เทศน์อบรมฆราวาส ณ วัดป่าบ้านตาด

เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๘

เหมือนไม่ได้ศึกษาเล่าเรียนอะไรมาเลย

ผู้กำกับ หนังสือพิมพ์เขาพาดหัวข่าวดังนี้ครับ

“พล.อ.กิตติศักดิ์” พร้อมทนายความ แจ้งจับ “ทักษิณ-วิษณุ” ฐานหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ บังอาจเข้าไปประกอบพิธีในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ยกตนเองเสมอเบื้องสูง

วันนี้ (17 พ.ย.) เวลา 12.00 น. ที่ สน.พระราชวัง พล.อ.กิตติศักดิ์ รัฐประเสริฐ อดีตนายทหารฝ่ายเสนาธิการ ประจำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กรรมการที่ปรึกษาคณะกรรมการการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน และอดีตนายทหารราชองครักษ์ พร้อมด้วย นายชุมพล สังข์ทอง ผู้ร้องทุกข์กล่าวโทษ นายเอกยุทธ อัญชันบุตร ประธานเครือข่ายโอเรียนเต็ลมาร์ท กรุป และนายประพันธ์ คุณมี ประธานชมรมนักกฎหมายได้ฟ้าเข้าพระบาท ได้เดินทางเข้าพบ ร.ต.ท.รัตนเกล้า อาญานุการ ร้อยเวร สน.พระราชวัง เพื่อให้ดำเนินคดีต่อ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี และนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ในความผิดฐานหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ

โดย พล.อ.กิตติศักดิ์ กล่าวหาว่า เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2548 พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี พร้อมพวก ได้เข้าไปภายในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม หรือวัดพระแก้ว โดยที่ พ.ต.ท.ทักษิณ นั้นเป็นประธานในพิธีศาสนสัมพันธ์สมานฉันท์แห่งชาติ หรือที่เรียกกันว่าทำบุญประเทศภายในพระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ซึ่งเป็นพระอารามหลวงที่ตั้งอยู่ภายในเขตพระราชฐานในพระบรมมหาราชวัง อันเป็นสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ใช้ประกอบราชพิธี บุคคลอื่นใดไม่มีสิทธิ์ที่จะเข้าไปหากไม่ได้รับพระบรมราชานุญาต ซึ่งการกระทำดังกล่าว ถือว่า พ.ต.ท.ทักษิณ และนายวิษณุ ยกตนเองเสมอเบื้องสูง เป็นการกระทำที่ไม่สมควรอย่างยิ่ง

นอกจากนั้น พ.ต.ท.ทักษิณ ในฐานะนายกรัฐมนตรี และนายวิษณุในฐานะรองนายกรัฐมนตรี ยังได้แต่งกายที่ไม่สุภาพเข้าไปประกอบพิธีในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ซึ่งถือเป็นการกระทำที่ฝ่าฝืน ละเมิด ต่อบริบทโบราณราชประเพณี จึงเห็นว่าการกระทำดังกล่าวของบุคคลทั้งสองเข้าข่ายฐานหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 ขอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจสอบสวนดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดด้วย

หลวงตา เราฟังไปอย่างนั้นละ

ผู้กำกับ เรื่องที่สอง ครับ

“ทักษิณ” ส่งนายฟ้อง “สนธิ” พร้อมพวกรวม 10 คน เป็นจำเลยฐานละเมิดเรียกค่าเสียหายพันล้าน (หลวงตา เออะพาตพันล้านบาทแล้ว มันยังงใจคำฟ้องนี้ มันนำค้ำ เออะพาตพันล้านบาทแล้ว เนื้อความยังไม่ได้เรื่องอะไร ยังไม่ทราบแพ้ชนะไปพาตพันล้านบาทแล้ว มันพิสดารเหลือเกิน ตั้งต้นก็พิสดารแล้ว เอ้าว่าไป) พร้อมสั่งคุ้มครองชั่วคราวห้าม “สนธิ” พูตพาดพิง “ทักษิณ” ห้ามเผยแพร่วีซีดีเมืองไทยรายสัปดาห์

วันนี้ (17 พ.ย.) ที่ศาลแพ่ง ถ.รัชดาภิเษก วันที่ 17 พ.ย.48 นายธนา เบญจาธิกุล ทนายความ ได้รับมอบอำนาจจาก พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นโจทก์ยื่นฟ้อง บริษัท ไทยเดย์ ดีอทคอม จำกัด, นายศุภชัย วงศ์วรเศรษฐ, นายจิตตนาถ ลิ้มทองกุล, นายพชร สมุทวณิช, นายขุนทอง ลอเสรีวานิช ซึ่งเป็นกรรมการบริหาร บ.ไทยเดย์ฯ, นายสนธิ ลิ้มทองกุล พิธีกรดำเนินรายการเมืองไทยรายสัปดาห์, น.ส.สโรชา พรอุดมศักดิ์ พิธีกรดำเนินรายการเมืองไทยรายสัปดาห์, บริษัท แมเนเจอร์มีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน), น.ส.เสาวลักษณ์ ธีรานุจรยงค์ ผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการของบริษัท, นายปัญญากร อังคสุวรรณ ร่วมกันเป็นจำเลยที่ 1-10 ในความผิดเรื่องละเมิดสิบบ้างเนื่องจากกรณีหมิ่นประมาท ระหว่างเดือนกันยายน-พฤศจิกายน 2548 ได้กล่าวหาว่า นายกรัฐมนตรีได้วิงวอนเพื่อให้บริษัทครอบครัวได้รับสัมปทานดาวเทียมไทยคม เรียกค่าเสียหายทุนทรัพย์จำนวน 1,000 ล้านบาท

ทั้งนี้ ศาลแพ่งรับคำฟ้องไว้พิจารณา พร้อมนัดชี้สองสถานเพื่อกำหนดประเด็นนำสืบในคดีวันที่ 8 ก.พ.49

อย่างไรก็ตาม ในวันเดียวกันนี้ นายธนาได้ยื่นคำร้องขอให้ศาลออกมาตรการคุ้มครองชั่วคราวสั่งห้ามจำเลยที่ 1-10 ยุติการเผยแพร่หรือไขข่าวที่จะสร้างความเสียหายแก่โจทก์

โดยศาลพิเคราะห์คำร้องประกอบการไต่สวนพยานผู้ฟ้องแล้ว เห็นว่าคำฟ้องของโจทก์มีมูล และเหตุผลเพียงพอที่จะนำวิธีคุ้มครองชั่วคราวมาใช้ในกรณีเหตุฉุกเฉินนี้ ซึ่งศาลมีคำสั่งห้ามจำเลยที่ 1-10 หยุดการกล่าว หรือไขข่าวแพร่หลายในทางที่เสียหายแก่โจทก์, และห้ามจำเลยที่ 1-7 หยุดจำหน่ายหรือเผยแพร่วีซีดีที่บันทึกรายการเมืองไทยรายสัปดาห์สัปดาห์ครั้งที่ 1, 3, 4, 5 และ 7 และห้ามจำเลยที่ 8-10 หยุดเผยแพร่หรือปล่อยให้มีการเผยแพร่ภาพ เสียง ข้อความตามฟ้อง ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตใน เว็บไซต์ www.manager.co.th ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนกว่าศาลจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น และศาลมีคำสั่งให้โจทก์วางเงินประกันความเสียหายจำนวน 2 ล้านบาทด้วย

ด้าน นายธนา กล่าวว่า ในวันพรุ่งนี้ (18 พ.ย.) เวลา 09.30 น. จะเปิดแถลงข่าวที่ หน้าศาลแพ่ง ถนนรัชดาภิเษก หลังจากรับหนังสือคำสั่งจากศาลแล้วจะพร้อมแจกเอกสารดังกล่าวให้สื่อมวลชนได้รับทราบข้อมูลในการฟ้องคดีนี้ทั้งหมด

อีกเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับ กสท.โทรคมนาคม จำกัด(มหาชน) ครับ

รายงานข่าวจาก กสท. ระบุ มีคำสั่งมืดให้ทำการตัดวงจรการเชื่อมโยงเว็บไซต์ “ผู้จัดการออนไลน์” เข้าสู่เครือข่ายอินเทอร์เน็ต อันจะทำให้ผู้ชมเว็บไซต์ไม่สามารถเข้าสู่เว็บผู้จัดการออนไลน์ได้อีกต่อไป

มีรายงานข่าวจากบริษัท กสท. โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) แจ้งว่า ได้มีผู้มีอำนาจสั่งการไปยัง บริษัท กสท. โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ในฐานะรัฐวิสาหกิจที่รับผิดชอบดูแลการให้บริการอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย รวมทั้งบริษัทอินเทอร์เน็ต เซอร์วิส โปรไวเดอร์ โซลูชั่น จำกัด ในฐานะผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตที่ให้เช่าสัญญาอนุญาตโครงข่ายแก่เว็บไซต์ผู้จัดการออนไลน์ ให้ทำการตัดวงจรการเชื่อมโยงเว็บไซต์ผู้จัดการออนไลน์เข้าสู่เครือข่ายอินเทอร์เน็ต อันจะทำให้ผู้ชมเว็บไซต์ไม่สามารถเข้าสู่เว็บไซต์ “ผู้จัดการออนไลน์” ได้อีกต่อไป

โดยผู้มีอำนาจได้สั่งการให้ผู้บริหาร กสท.ปิดเว็บไซต์ www.manager.co.th ให้ได้ภายในวันศุกร์นี้

หลวงตา อำนาจมืดไม่ได้ระบุชื่อมาหรือ (ไม่ได้ระบุครับ เตียวเขาหาเรื่องฟ้องเป็นร้อยๆ พันๆ ล้านอีกครับ) ไม่ระบุเราก้ใส่เรื่องมืดเข้าไปซี ผู้ฟ้องมามันมืด เราก้จะตอบไปมืดๆ มันจะปรับเท่าไรล้าน (เป็นพันๆ ล้านละครับ) เราฟาดมันหมื่นล้านเลยอ้าว ต้องปรับอย่างนั้นซี มืดต่อมืดใส่กัน มีแต่พวกชนชั้นเสาทั้งนั้นพวกนี้ มันฟังไม่ได้ให้ประธม ๓ ตอบก็ต่อตอบอย่างนี้ มืดต่อมืด ทางนั้นเรียกมาพันล้าน ทางนี้จะเรียกย้อนกลับหมื่นล้าน พอตีชนชั้นเสาแตกหรือหัวแตกเราก้ไม่รู้ละ

เขาใช้อำนาจมืดมาเราก้ไม่ปฏิบัติตาม เข้าใจไหม (นี่เป็นรัฐวิสาหกิจ ลูกจอกของฝ่ายรัฐบาลต้องทำครับ ถ้าไม่ปฏิบัติตามก็คงต้องตงงาน) ถ้าเป็นเราไม่ปฏิบัติตามมันมามีมืดๆ เราก้อยู่มืดๆ จะปฏิบัติตามยังงัย มันมาแจ้งเราก้ออกแจ้งถึงถูก ถ้าพูดถึงหลักธรรมก็เป็นอย่างนี้ มืดมากก็มีมืดใส่กัน แจ้งมากก็แจ้งใส่กัน เรียกว่าธรรม เป็นธรรมมืดมาแล้วแจ้งรับไม่เอาไม่ถูก พูดเราฟังไม่ค่อยรู้เรื่องรู้ราว เราก้พูดสนุกไปอย่างนั้น

เรายังไม่ค่อยเข้าใจซัด เพราะฉะนั้นจึงจะพูดอะไรไม่ได้แน่นอน ถ้าเข้าใจซัดพูดตรงเป่งเลยธรรมะไม่เหมือนอะไร ไม่มีอ้อมอ้อมๆ มันไปเรียนภาษามาจากไหน เราเกิดในเมืองไทยไม่รู้ภาษาอันนี้ อ้อมอ้อมๆ นี้ ภาษาตรงแนวไม่มีเหอ ฟังอะไรก็ไมรู้เรื่องพูดสรุปความว่าไง เขาจะปิดรายการทุกอย่างของคุณสนธิไช้ไหม (ปิดหมดละครับ)

เป็นเพราะเหตุไรจึงต้องปิดคุณสนธิ คุณสนธิไปทำอะไรผิดว่ามา ได้ความแล้วเราจะตาม เอาธรรมตามเลยนะ (ไปว่าเขาเขาก็ไม่ชอบใจ) ว่าเราเราก็ไม่ชอบใจเหมือนกัน มันคนต่อคนนี่นะ บอกเขาไปซิ ว่าให้เขาเขาไม่ชอบใจ ทางนี้ก็บอกไปว่าทางนี้ก็ ไม่ชอบใจเหมือนกัน ก็เท่านั้นเอง คุณสนธิไปทำอะไรจึงต้องมาตัด เราอยากจะทราบต้นเหตุ นี่นะ

ทองก้อน เกล้าขอกกล่าวกราบเรียนกรณีนี้ คือคุณสนธิเป็นที่ทราบกันไปทั่วราชอาณาจักรว่า เป็นสื่อมวลชนคนเดียวในเวลานี้ที่ได้นำธรรมะหรือว่าคำเทศน์ของ หลวงตาออกไปเผยแพร่อย่างร้อยเปอร์เซ็นต์ ไม่ได้มีการตัดต่อหรือต่อเติมใดๆ ทั้งสิ้น เมื่อนำไปออกแล้วคุณสนธิก็ถูกทางรัฐบาลดำเนินการหลายด้าน เพื่อให้คุณสนธิหยุดนำ ความจริงออกไปเปิดเผยต่อประชาชน รัฐบาลมีอำนาจในการทำได้ เช่น ตัดการสื่อสาร ของคุณสนธิกับประชาชน คือเครื่องมือต่างๆ ที่คุณสนธิใช้ในการสื่อสารไปยังประชาชน นั้น อยู่ภายใต้อำนาจของรัฐบาล เพราะเป็นกิจการผูกขาดแต่ผู้เดียว ซึ่งไม่ว่าคุณสนธิ ประชาชนหรือหลวงตาก็ตาม ก็ต้องอาศัยกิจการผูกขาดอันนี้ของรัฐ

เมื่อบุคคลในรัฐบาลบางคนซึ่งได้ประพฤติดนเสียหาย กรณีละเมิดพระราช อำนาจก็ตาม กรณีคอร์รัปชันก็ตาม คุณสนธิก็ได้นำเรื่องราวต่างๆ นี้มาให้ประชาชน ทราบ คนในรัฐบาลก็ใช้อำนาจสั่งตัดการสื่อสารเหล่านั้นออกไปเสีย

หลวงตา ที่คุณสนธิออกรายการตามเป็นจริงนั้นมันผิดที่ตรงไหนจึงต้องมาตัด (ผิดใจเขาอะ) เอาเหตุผลมาว่ากันซิ จะมาว่าผิดใจๆ เฉยๆ หมามันกัดกันได้เพราะผิด ใจกัน คนไม่ใช่หมาจะไปกัดกันโดยหาเหตุผลไม่ได้นะ

ทองก้อน ในทางธรรมคุณสนธิก็ได้กล่าวอยู่เสมอว่า ได้นำธรรมคือความจริง ออกไปพูด ที่นี้ความจริงนี้ผู้ที่กระทำผิดไว้ก็ย่อมกลัว ก็เลยตัดการสื่อสารของคุณสนธิ โดยในวันนี้ก็จะตัดทั้งหมดขอรับ

หลวงตา อันนี้ก็เป็นมหาโจรละซี เราไปทำความผิดแล้ว เขาชี้แจงเรื่องความผิด ของตัวเองแล้วไปตัดเขายังไง นี่เป็นมหาโจร เราไปทำความผิดมากมายขนาดไหน ประชาชนเขาไม่ใช่หมา เขามีหัวใจทุกคน ผิดถูกชั่วดีเขาก็นำมาชี้แจงตามเรื่องความจริง ที่พวกนี้ไปทำลามกมายังไงๆ เขาไปชี้แจง แล้วเขาผิดที่ตรงไหน ไม่ได้ผิด ผู้มายึด อำนาจต่างหากเป็นมหาโจร ถ้าเป็นรัฐบาลก็รัฐบาลมหาโจร มาตัดเขาอย่างนี้ เขาชี้แจง ตามเรื่องราวที่เป็นมายังไงของผู้ทำผิด จะเป็นใครทำผิดเขาก็ชี้แจงตามนั้น ไม่เห็นมี เสียหายตรงไหนคุณสนธินะ

คุณสนธิก็เป็นหัวใจของประชาชนเหมือนกัน เขาก็ดูแลอยู่เหมือนกันผิดถูกชั่วดี เขาทราบ เมื่อทนไม่ไหวแล้วเขาก็นำออกมาชี้แจงอย่างนี้ เสียหายที่ตรงไหน ไม่เสียหาย

ถ้าพูดถึงเรื่องธรรมแล้ว ผู้ที่ใช้อำนาจมาตัดนี้เป็นมหาโจร พูดตรงๆ เลย มาตัดทำไม หาเหตุผลไม่ได้ เอาอำนาจป่าเถื่อนมาจากไหน รัฐบาลก็เป็นแบบฉบับของประชาชนทั้งประเทศนี่นะ ไม่ใช่เป็นรัฐบาลมหาโจร อันนี้มันเป็นมหาโจร จะให้ประชาชนเขาหมอบ อยู่ตลอดเวลาขังกับมหาโจร เขาไม่หมอบ นี่ละเสียงธรรมเป็นอย่างนี้ เอ้ามีอะไรว่าต่อไป

ทองก้อน นอกจากนั้นแล้วยังได้ใช้ชั้นเชิงทางกฎหมาย ความจริงแล้วกฎหมาย ก็มีไว้เพื่อรักษาความเป็นธรรม แต่เขาก็ใช้ช่องทางทางกฎหมายในการดำเนินการกับ คุณสนธิอย่างรุนแรง อย่างที่ไม่เคยมีในแผ่นดินนี้มาก่อนเลยในประวัติศาสตร์(หลวง ตา ถ้าตามกฎหมายแล้วจะทำอย่างนั้นได้ไหม) เขาก็อาศัยสิทธิทางกฎหมายทำได้ แต่ ในทำนองเดียวกันทางการต่อสู้ คุณสนธิก็ยอมทำได้เช่นเดียวกัน แต่ในระหว่างการต่อสู้ นั้นผู้ที่เสียหายมากที่สุดก็คือประชาชนขอรับ ประชาชนจะหมดโอกาสในการที่จะ รับทราบความจริงซึ่งคุณสนธิเป็นผู้นำมาเปิดเผย และในระหว่างการต่อสู้กันนั้น ประชาชนจะขาดความรู้ ขาดความเห็นต่างๆ ไป ส่วนทางด้านคุณสนธิก็จะเสียหายมาก เป็นธรรมดา เพราะว่าในฐานะของคุณสนธิกับฐานะของรัฐบาลนั้นต่างกันอย่างมาก เกล้าเองก็เศร้าใจมากที่รัฐบาลทำกับสื่อมวลชนอย่างนี้

หลวงตา เมื่อเป็นอย่างนั้นไปตัดเขาทำอะไร มีเหตุผลยังไรรัฐบาล ไปทำความเสียหายมามากมาย ประชาชนเขาพูดตามเรื่องความเสียหายเหล่านั้นผิดที่ตรงไหน ไม่มี อะไรผิด นอกจากรัฐบาลทำความผิดแล้ว เขาพูดเรื่องความผิดของตัวเองแล้วเอา อำนาจมาบีบบังคับเขาเท่านั้น รัฐบาลนี้ผิด หรือว่าเป็นรัฐบาลมหาโจรก็ไม่ผิด ประชาชนไว้ใจไม่ได้แบบนี้ละ ต้องเอาความจริงมาพูดซิ ใช้แต่อำนาจ อำนาจป่าเถื่อนๆ ใช้ไม่ได้ละ ประชาชนเขาไม่ใช่คนป่าเถื่อน ต้องพูดตามหลักความจริงซิ

เท่าที่เราทราบนี้มันน่าตำหนิอยู่มากทีเดียว นี่เราพูดถึงเรื่องความเป็นธรรม เอา ใครจะเอาคอหลวงตาบัวไปตัดตัดเลย หลวงตาบัวไม่เสียดายคดียิ่งกว่าธรรมคือความ สัตย์ความจริง ความสัตย์ความจริงนี้จะปกครองโลกไปนาน ให้ได้มีความสุขความเจริญ สงบร่มเย็นต่อไป ไอ้เรื่องเล่ห์เหลี่ยมร้อยพันพันคม ตัวไปทำชั่วแล้ว ใครพูดเรื่องความ ชั่วของตัวเองไม่ได้ มาปิดปากๆ แล้วเอาอำนาจป่าเถื่อนมาบีบบังคับเขาอย่างนี้ใช้ไม่ได้ ถ้าเป็นรัฐบาลทำก็รัฐบาลเพชฌฆาต เป็นรัฐบาลมหาโจรไม่มีใครเคารพนับถือ รัฐบาล แบบนี้นะ เอ้าว่าไปมีอะไร

ทองก้อน นอกจากนี้กิจการที่คุณสนธิใช้เป็นเครื่องมือสื่อสาร วิทยุของหลวงตา ก็อยู่ภายใต้อันนี้ด้วย เกล้าก็คิดว่าในไม่ช้าคงจะถูกลามมาถึงขอรับ กิจการวิทยุของ หลวงตาที่ต้องอาศัยดาวเทียมขององค์กรนี้ ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของนายวิษณุ เครือ

งาม ในไม่ช้าคงจะลูกกลมมาถึง ทีนี้เมื่อทางฝ่ายรัฐบาลพยายามที่จะใช้กฎหมายในการปิดปากคุณสนธิ คุณสนธิก็บอกว่ายินดีที่จะติดคุกโดยไม่ขอประกันตัว

หลวงตา เมื่อบริสุทธิ์แล้วไม่ต้องประกันตัว ให้ประชาชนทั้งประเทศเขาได้เห็น ใครผิดใครถูก ประชาชนคนทั้งประเทศไม่ใช่หมานี่นะ จะเอาอำนาจปาเถื่อนมาบีบบังคับกันได้ยังไง เอ้า พูดต่อไป เราพูดเฉพาะที่เข้าใจๆ

ทองคำก่อน นอกจากนั้น การที่คุณสนธิออกมาเรียกร้องให้ประชาชนรวมตัวกันในการที่จะรักษาพระราชอำนาจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการกระทำของรัฐบาลที่ไม่สมควรไปปฏิบัติในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ซึ่งในครั้งนั้นคุณวิษณุก็เป็นแม่งานในการจัดการทางด้านฆราวาส ทางด้านสงฆ์ก็สมเด็จพระพุฒาจารย์เป็นผู้ที่ไปอยู่ในโบสถ์วัดพระแก้ว และเป็นภาพที่ประชาชนทนไม่ได้ นั่นประเด็นหนึ่ง ทำให้เห็นเป็นการอาจเอื้อมของรัฐบาลในการกระทำต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขอรับ

อีกเรื่องหนึ่งก็คือ ทางคุณสนธิพยายามทำความเข้าใจในการที่จะต่อต้าน ปลดคุณหญิงจางวรรณ เมณฑุกา ซึ่งเท่ากับว่าเป็นการล่วงละเมิดพระราชอำนาจอีกประเด็นหนึ่ง จนกระทั่งคุณสนธิได้พยายามเรียกร้องว่า ขอถวายการบริหารกิจการบ้านเมืองกลับไปยังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยเรียกร้องให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระมหากรุณาธิคุณตั้งสมัชชาสภาขึ้น เพื่อพิจารณารัฐธรรมนูญใหม่ อันเป็นกฎหมายหลักของบ้านเมืองซึ่งกำลังยุ่งยากอยู่ในขณะนี้ ทางฝ่ายรัฐบาลก็พยายามตั้งข้อหาคุณสนธิว่าเป็นกบฏขอรับ

หลวงตา ตัวนั้นละตัวกบฏใหญ่ คือตัวนี้ ตัวเที่ยวรุกรานเขาอยู่เวลานี้ ยกตัวอย่างย่อๆ เท่าที่เราทราบ คุณสนธิเป็นคนที่ประกาศเรื่องราวของรัฐบาลนี้เป็นยังไงๆ ความเคลื่อนไหวไปมาผิดถูกชั่วดีประการใด ประกาศไม่ได้ผิดกฎหมาย บ้านเมืองอะไร พูดตามหลักความจริงที่มีมาเท่านั้น คุณสนธิเสียหายไปที่ตรงไหน ไม่มีอะไรเสียหาย เราพูดตามหลักความจริง นอกจากพวกนี้มันยึดอำนาจปาเถื่อนเท่านั้นแหละ เวลานี้กำลังรัฐบาลนี้จะกลายเป็นเพชรฆาตเป็นมหาโจรต่อหัวใจประชาชนทั้งประเทศ เราฟังมาโดยลำดับอย่างนี้ เราไม่ได้หาเรื่องใส่ใคร

พระไม่หาเรื่องใส่ใคร ผิดบอกว่าผิด ถูกบอกว่าถูก เราอยู่ตรงกลางเป็นธรรม สอนโลกตลอดมา อย่างนี้เราก็พูดได้เพราะเป็นธรรมสอนโลก โลกเป็นยังไง ไม่ได้ไม่งามอะไร ใครผิดใครถูก เราก็มองตามเรื่องของอรรถของธรรมที่ดูเหตุการณ์ผิดถูกชั่วดีมาเรียบบ่อยแล้ว สอนไปตามนั้นต่างหากนี่นะ

ทองคำก่อน เวลานี้ประชาชนขาดที่พึ่ง มีแต่หลวงตาเท่านั้นที่จะเตือนสติรัฐบาลได้

หลวงตา เตือนได้ เทวบุตรเทวดาเตือนได้ ธรรมเตือนได้ อย่างมาว่าแต่รัฐบาล
 รัฐบาลนี้เลย เทวบุตรเทวดาอินทร์พรหมเตือนได้ ธรรมสอนได้ทั้งนั้น ทำไมจะสอน
 รัฐบาลไทยเราซึ่งเป็นลูกชาวพุทธนี้ไม่ได้ ต้องสอนได้ นี่พูดถึงเรื่องคุณสนธิที่ออก
 ประกาศตามทีต่างๆ ก็ประกาศให้ทราบเรื่องความเป็นไป ความเคลื่อนไหวของรัฐบาล
 ที่ปกครองประชาชน ปกครองแบบไหนๆ ความเคลื่อนไหวเป็นยังไง คุณสนธิก็อธิบาย
 ตามเรื่องซึ่งมีกฎหมายโดยลำดับ กฎเกณฑ์คือเรื่องราวเป็นมายังไงก็พูดตามนั้นมา

ก็ไม่เห็นผิดไปไหน แหกแนวที่ไหน ไม่ได้แหกแนว พูดตามหลักความจริง
 ทั้งนั้น แล้วเป็นยังไงรัฐบาลจึงต้องมาคุมมาบีบบังคับคุณสนธิ รัฐบาลก็เป็นมหาโจรซี
 ไม่ยอมให้เขาพูดเรื่องความผิดของตัวเอง ถ้าอย่างนั้นรัฐบาลก็เป็นมหาโจรอยู่ในนั้น
 เขาพูดถึงเรื่องมหาโจรจนนั่นลั่น ขโมยนั้นขโมยนี้ทำลายอย่างนี้ ยุ่งเหยิงตลอดเวลา
 แล้วรัฐบาลซึ่งเป็นมหาโจรก็มาใช้อำนาจบีบบังคับประชาชน ที่เขาชี้แจงตามหลักความ
 จริง นี่ก็เป็นมหาโจรอีก ผิด เราพูดตามหลักความจริง

ทองคำ สำหรับกรณีคุณสนธิ เป็นเรื่องที่ประชาชนสนใจมาก เพราะหากคุณ
 สนธิต้องติดคุกแล้ว บรรดาบริษัทบริวารของคุณสนธิก็ไม่ทราบว่าจะอยู่อย่างไร และเงิน
 ทองต่างๆ ที่คุณสนธิได้ลงทุนลงรอนไปเมื่อโดนรัฐบาลใช้มาตรการอย่างนี้ก็เป็นเรื่องที่
 น่าวิตกมากทีเดียว มีความกังวลเกี่ยวกับเรื่องความเป็นอยู่ของคุณสนธิขอรับ

หลวงตา อ้าว คุณสนธิพูดโดยชอบธรรม ประกาศโดยชอบธรรม เพื่อชาติแล้ว
 คุณสนธิไปติดคุกติดตะราง เราทั่วประเทศไทยก็ติดแทนได้นี่นะ เราเป็นคนรับผิดชอบ
 ด้วยกัน รัฐบาลจะยอมรับไหม คนประเทศไทยทั้งประเทศให้ไปติดคุก ให้คนรัฐบาล
 สองสามคนเป็นผู้ควบคุมรัฐบาลจะยอมรับไหม ถ้ารัฐบาลไม่ยอมรับให้พูดตามความ
 จริง แก้ไขดัดแปลงตนเอง ผิดตรงไหนที่เขาชี้แจงออกไปเป็นความจริงทั้งนั้นๆ ให้ยอม
 รับมา อย่ามาหาเรื่องใส่คนอื่นเพิ่มเข้าอีก จะเป็นมหาโจรมหาภัยต่อชาติ ถ้าเป็นอย่าง
 นั้นแล้วรัฐบาลนี้ก็ไม่ควรจะเป็นรัฐบาลต่อไป ประชาชนไม่ยอมรับ

ผิดบอกว่าถูก ถูกบอกว่าผิด ใช้แต่อำนาจปาเถื่อนสุมสี่สุมห้าอย่างนี้ไม่มีใน
 เมืองไทย ไม่เคยมีรัฐบาลใดทำกันอย่างนี้ นี่ละหลักธรรมเป็นอย่างนี้เท่าที่ทราบมา มี
 แต่อำนาจบาตรหลวงปาๆ เถื่อนๆ กฎข้อนั้นกฎข้อนี้ บีบบังคับนั้นบีบบังคับนี้อยู่
 ตลอดเวลา ตั้งกฎหมายกฎหมายอะไรมาบ้างก็ไม่รู้นะ กำลังลุกลามเข้าไปกฎหมายกฎ
 หมอຍเตี้ยวนี้นะ กำลังจะบีบประชาชนทั้งนั้นพวกสองสามตัว สองสามคน พูดได้ทั้งนั้น
 เพราะตั้งชื่อตั้งนามมาให้เพื่อเรียก ทำไมจะเรียกไม่ได้ ตัวก็เรียกได้ คนก็เรียกได้
 แล้วแต่จะเรียกว่าไง ไม่เห็นผิดตรงไหนเรียกตัวเรียกคน เอ้ามีอะไรว่ามาอีก สำหรับคุณ
 สนธิแล้ว เรียกว่าถูกต้องเหมาะสมแล้ว คุณสนธิจะถูกอะไรให้พี่น้องทั้งหลายฟังกัน

พวกนี้มันจะบีบคนทั้งชาติ ให้อยู่ในอำนาจป่าเถื่อนของมันเพียงสองสามคนเท่านั้น ประชาชนเรานี้จะเป็นหมูเป็นหมากันไปหมดหรือ เป็นเต่าหัดหัวอยู่ในกระดองกันไปหมดหรือ พิจารณาซินะ

เดี๋ยวนี้ศึกใหญ่กำลังเข้าบ้านเข้าเมืองเข้าประชาชนทั่วประเทศไทย ศึกใหญ่ก็วงรัฐบาลเสียเอง หาเรื่องหาราวไล่ประชาชน ตัวทำผิดขนาดไหนไม่ยอมรับ เขาชี้แจงความผิดตามเหตุตามผลแล้วไม่ยอมรับ แล้วยังจะมาบีบบังคับเขาไม่ให้พูดอีก ไม่พูดได้ยังไง ผู้ทำทำได้ ผู้พูดทำไมจะพูดไม่ได้ หลักก็มีอย่างนั้น

ทองก้อน ขอกราบเรียนว่า หากประชาชนเขาจะลุกขึ้นเพื่อรักษาลิทธิของเขา ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญที่มี และสิทธิตามที่ขึ้นมาแต่บรรพบุรุษว่า ทุกคนก็เป็นส่วนเจ้าของประเทศ ไม่ใช่รัฐบาลเท่านั้นเป็นเจ้าของประเทศ ไม่ทราบว่าจะทางธรรมจะผิดไหมขอรับ

หลวงตา ไม่ผิด สิ่งที่เรารู้พูดเหล่านี้ไม่ผิดธรรมเราถึงนำมาพูด อะไรที่ขัดข้องต่อธรรมต่อวินัยเราจะไม่พูดเด็ดขาด อันใดที่ถูกต้องตามหลักธรรมหลักวินัยหลักศาสนา แล้วเรานำมาพูด ดังที่เราพูดอยู่เวลานี้ ไม่ผิด ผู้ที่มันทำผิดอยู่นั้นมันก่อความให้ยุ่งเหยิงวุ่นวายให้ธรรมเดือดร้อน อย่างหลวงตาบว่เดี๋ยวนี้ก็เดือดร้อนอยู่เพราะพวกนี้มันกวนผิดไม่ยอมรับว่าผิด ถูกไม่ยอมรับว่าถูก พลิกแพลงเปลี่ยนแปลงหลายส้นพันคม ที่ได้มาพูดกันอยู่เวลานี้เอาธรรมมาพูด ธรรมสอนโลกสอนได้หมด ทำไมจะสอนคนไม่ได้ เทวบุตรเทวดาอินทร์พรหมพระพุทธรเจ้าสอนมาหมดแล้ว นี่ธรรมประเภทเดียวกันมาสอนทำไมจะสอนไม่ได้ สอนได้ไม่ผิดธรรม อย่างที่ว่านี้ก็เหมือนกันไม่ผิด

ทองก้อน สำหรับกรณีคุณวิษณุอาจจะเป็นเรื่องทางโลก เกล้าขอโอกาสกราบเรียน คุณวิษณุได้อ่างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอยู่ตลอดเวลา ทั้ง ๆ ที่รัฐบาลก็ทราบเวลานี้ประชาชนก็พยายามชวนชายที่จะดำเนินการกับคุณวิษณุ เกล้าขอโอกาสยกตัวอย่างเช่น กรณีการแต่งตั้งคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เกล้าได้ยื่นกับทูตอหน้านายกรัฐมนตรี ต่อหน้ารองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ซึ่งคุณวิษณุเป็นผู้พูดว่าการแต่งตั้งคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชนั้น เป็นพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นี่ประการหนึ่ง

นอกจากนั้นนายวิษณุเองก็ยังพูดว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไม่ไว้วางใจสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเปอร์ด็เซ็นต์ คำพูดเหล่านี้ได้รู้แพร่ไปกระทั่งคณะรัฐมนตรี รัฐบาลก็รู้ว่านายวิษณุเป็นคนพูด แต่เหตุใดทางประชาชนเองก็ไม่เข้าใจว่าทำไมผู้ใหญ่ในบ้านในเมือง ถึงได้ปล่อยให้วิษณุลอยนวลอยู่ ถึงไม่ดำเนินการทางกฎหมาย ซึ่งความ

ดังกล่าวนี้ นายกรัฐมนตรีเองก็รับรอง ให้เกล้านำมากราบเรียนหลวงตา เวลาที่ประชาชนก็ชมชื่นใจมาก

หลวงตา ชมชื่นซึ่ก็เรื่องมันตำหัวอกๆ ตลอดเวลา นายวิชญ์นี่ตัวสำคัญ พูดตรงๆ อย่างนี้เลย ก่อเรื่องนั้นเรื่องนี้ ตัวนี้ตัวแสบๆ อยู่ในวงรัฐบาล กับเราก้เคยได้พูดเสมอ นายวิชญ์นี่นะ เราพูดอย่างตรงไปตรงมา มีแต่คนนี่แหละส่วนมากตั้งเรื่องตั้งราวขึ้นมา มันอยู่ลึกๆ นะไม่ออกตัว แต่เรื่องราวมากดขี่บังคับคนทั้งชาติ ตัวของมันเองนั้นเองเป็นผู้ทำจะเป็นใคร กฎหมายบ้านเมืองไปเรียนมาจากเมืองนอกเมืองนาที่ไหน มาให้คนไทยเราซึ่งเหมือนว่าอยู่ในตุ่มในโหล่งแล้วหมอบตามมันเท่านั้นเอง อะไรไม่ควรหมอบไม่หมอบ ตามหลักกรรมหลักวินัยหลักศาสนาตรงไปตรงมาอย่างนั้นแหละ จะพิจารณาอย่างไรก็เป็นเรื่องของชาวบ้านเมืองที่จะพิจารณากัน มาขอคำแนะนำเราก้ชี้แจงให้ทราบว่ามีผิด ดำเนินได้ตามความเห็นชอบของประชาชนคนไทยทั้งชาติซึ่งรักชาติของตัวเองจะดำเนินกับสิ่งเลวร้ายทั้งหลายเหล่านี้

เราพูดจริง ๆ รัฐบาลชุดนี้พิสดารเอามากจริง ๆ กระทบกระเทือนไปหมด ไม่ได้ อยู่เป็นความผาสุกร่มเย็นแหละประชาชน เดียวเรื่องนั้นเดี่ยวเรื่องนี้อยู่ออย่างนั้น ตลอดเวลา...พวกนี้มันมีความสุขเมื่อไร ไม่มี เป็นไฟเผาหัวอกตลอดนะ เรื่อย่าเข้าใจว่ามันดีมันเด่นอะไร มันทุกข์มากที่สุดยิ่งกว่าคนทั่วๆ ไป ตาสีตาสาเขาไม่มีทุกข์ อันนี้แบกทุกข์ตลอดเวลา ด้วยความมักใหญ่ใฝ่สูงนั้นแหละ เป็นบ้าอำนาจ ฟังแล้วฟังไม่ได้ นะกับธรรม เรื่องสกปรกนี้

มันเหมือนคนไม่ได้ศึกษาเล่าเรียนอะไรมาเลยพวกนี้ เด็กอมมือเขายังไม่พูด เขายังไม่ทำความชั่วช้าลามกเสียหายแก่ชาติบ้านเมือง นี่มันไปทำได้ลงคอทั้งๆ ที่เรียนมาสูง แต่จิตใจมันต่ำสุดขีด มันจึงมาทำความชั่วช้าลามกให้ประชาชนทั้งประเทศได้เดือดร้อนตาม พวกนี้เลวที่สุด ความรู้ที่เรียนมามันเอามาประดับความเลวของมันให้เลวสุดยอดลงไป ในสายตาของธรรมเป็นอย่างนั้น

เราตายใจไม่ได้นะพูดให้ชัดเจนเลย รัฐบาลชุดนี้เป็นมหากภัยต่อประชาชนทั่วประเทศ พูดให้ชัดเจนอย่างนี้เลย ทั้งๆ ที่เขาอุตสาหไปหย่อนบัตรให้คนทั่วประเทศใครเว้นได้เมื่อไร มีข้อบับบังคับให้ไปหย่อนบัตร หย่อนบัตรหาคนดี เขาก้ว่าคนนี้เป็นคนดี ครั้นหย่อนมาแล้วก็เป็นผู้เป็นฝักินบ้านกินเมือง พอเขาพูดกันบ้างก็มาบับบังคับเขาไม่ให้พูดไม่ให้วิพากษ์วิจารณ์ เช่นอย่างคุณสนธิออกประกาศตามเรื่องราวแห่งความเป็นมาของเขา มันก็มาห้ามไม่ให้ทำ มันทำมันทำได้ แต่ประชาชนที่จะพูดเรื่องของมันพูดไม่ได้ เลวไหมพวกนี้ เลวขนาดไหน นี่มหาโจรปล้นชาติปล้นศาสนา แล้วจะเรียกว่า รัฐบาลโดยชอบธรรมได้ยังไง รัฐบาลเพชรฆาตพูดเตี้ยวันนี้ได้ถูกต้อง หาบับบับใส่ไฟ

ประชาชน ด้วยความไม่เป็นธรรมๆ สายตาของธรรมจับ พุดออกมาตามเรื่องของธรรมเลย เราไม่เคยสะทกสะท้านกับสิ่งใดในสามแดนโลกธาตุ คำว่ากลัวก็ไม่มี กลัวก็ไม่มี ผิดบอกกว่าผิด ถูกบอกกว่าถูกอย่างนี้แหละ

เลวร้ายที่สุดรัฐบาลชุดนี้วางั้นเลย ถ้าควรจะกลับตัวเข้าสู่ประชาชนได้ตามเหตุตามผลตามอรรถตามธรรมแล้ว ให้รีบกลับตัว ถ้าไม่กลับตัวแล้ว รัฐบาลก็คือคน ประชาชนก็คือคน มันอาจจะมึเรื่องอะไรเกิดขึ้นก็ได้ เราจะว่าเราอวดใหญ่อวดโตเลย มันไม่ใหญ่โตไปที่ไหนละ ไม่เหนือกรรม พระพุทธเจ้าสอนไว้กรรมเป็นสำคัญ กัมมสฺส โภกมฺหิ ใครทำคนนั้นเป็นเจ้าของ ทำดีทำชั่วเจ้าของเป็นเจ้าของ ผู้อื่นมาแบ่งสันปันส่วนเอาไปไม่ได้ แน่ท่านก็บอกไว้แล้ว นตฺถิ กัมมสฺมํ พลํ ไม่มีอะไรมีอำนาจมากเหนือกรรมไปได้เลย นั่นฟังซิ กรรมดีกรรมชั่วครอบไว้หมด

ในฐานะเราเป็นลูกชาวพุทธควรเตือนอย่างไร เราก็เตือนตามเรื่องตามราว รัฐบาลเวลานี้ประชาชนเขาไม่พอใจเอาอย่างมากที่สุด เพราะทำแต่ความไม่พอใจให้เขา อย่างปัจจุบันนี้ใครแยบขึ้นที่ไหนไปบีบบังคับเขาๆ นี้รัฐบาลมหาโจรแบบนี้ใช้ไม่ได้ ต้องดูหัวใจประชาชนซึ่งเขาเป็นคนด้วยกันซิ เราเป็นเทวดามาจากไหน เทวดาไม่ทำนอกจากเทวดาทำได้ หรือพวกนี้เรียนวิชาเทวดาหรือเราสงสัยอยู่ เดียวนี้เขาก็อีกกัน เต็มบ้านเต็มเมืองแล้ว รัฐบาลนี้รัฐบาลเทวดา นี้เขาพูดเต็มบ้านเต็มเมืองแล้ว ยังไม่รู้ตัวว่าเป็นเทวดาที่อยู่หรือ แล้วจะเลือกไปหาเทวดาหรือเทวดาที่ไหนอีก มันไม่มีละ เทวดากรรมของมันก็จมนั่นเอง

นี่เราพูดตามเสียงประชาชนที่เขาไม่พอใจรัฐบาล ทำอะไรเขาถึงไม่พอใจ ก็ไปทำให้เขาเดือดร้อนละซิเขาก็ไม่พอใจ เขาว่าเขามีปากเขาก็พูดซิ ประชาชนทุกคนมีปากทุกคนทำไมเขาพูดไม่ได้ จะมีปากตั้งแต่รัฐบาลนั้นหรือ มีอำนาจแต่รัฐบาลนั้นหรือ คนเขาก็มีอำนาจ มีอำนาจพูด มีอำนาจคิด นั่นจะว่าไง เขาคิดยังไงเขาคิดได้เต็มหัวใจเขาปิดเขาได้หรือ เวลาการแสดงออกเขาก็มีสิทธิที่จะแสดงออกเหมือนกัน มีเท่านั้นละ

รับฟังรับชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ได้ที่

www.Luangta.com หรือ www.Luangta.or.th

และรับฟังจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร

FM 103.25 MHz